



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
11 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, nationtv, thaipbs, tnnthailand, mcot, thailandplus, sanook, kapook, workpointtoday, acnews, innnews, nationweekend, springnews, thansettakij, thebankokinsight, newtv)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นการติดเชื้อในกทม. 1 ราย คือ นักการทูตชาย สัญชาติอังกฤษ อายุ 53 ปี เข้าพัก ASQ ในกทม. มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563 ผู้ป่วยสะสม 3,844 ราย หายป่วยเพิ่ม 9 ราย ยอดสะสม 3,670 ราย กำลังรักษาในรพ. 114 ราย เสียชีวิตคงที่ 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, changmainews)

-เฟซบุ๊กพ.แม่สอด โพสต์ข้อความว่า ผู้ติดเชื้อ 5 ราย ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันจากชุมชนวัดหลวง (มะดิ่นะห์) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ที่รับการรักษาในรพ.แม่สอด ขณะนี้หายป่วยได้กลับสู่ชุมชนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ

-กรมสุขภาพฯ ประกาศขยายระยะเวลาเว้นอาคารฯ สำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัยหรือป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ พร้อมด้วย ตม.สระแก้ว ทหารพรานร้อย 1201 และด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกันคัดกรองโรคโควิด 19 ในพ้อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่เดินทางข้ามชายแดนเข้ามาอย่างเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า การติดเชื้อโควิด 19 ช่วงนี้เร็วกว่าเดิมถึง 8 เท่า โดยสหรัฐฯ อเมริกาใต้ ยุโรป มีการติดเชื้อเป็นอันดับต้นๆ หลายประเทศระบาดซ้ำทำให้ต้องล็อกดาวน์อีกรอบ ส่วนโซนเอเชียหลายประเทศเริ่มทรงตัว แต่สถานการณ์ในประเทศอินเดียยังน่าเป็นห่วง และคาดว่าสถานการณ์ในสหรัฐฯ จะดีขึ้นหลัง โจ ไบเดน ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ เพราะมีนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมการระบาด

ประเด็นผลกระทบ

1.นักการทูตอังกฤษติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนนัล, nationtv, tnnthailand, sanook, innnews, newtv, thebangkokinsight, kapook, thailandplus, acnews)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงข่าวกรณีตรวจพบ รมต.อังกฤษติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างเดินทางมาเยือนไทย ว่า รมต.อังกฤษเดินทางมาถึงไทยประมาณ 1 ทุ่มของวันที่ 3 พ.ย. และถูกส่งเข้ารักษาที่สถาบันบำราศนราดูรทันที ก่อนที่ทางการอังกฤษจะส่งเครื่องบินมารับกลับประเทศ หลังจากนั้นมีการสอบสวนโรคและให้กักตัวผู้สัมผัสทั้งหมด 17 คน การตรวจหาเชื้อครั้งแรกพบ 16 ราย ผลเป็นลบ อีก 1 ราย ผลเป็นบวก เป็นนักการทูตชาย อายุ 57 ปี มีประวัติอยู่บนรถคันเดียวกันกับ รมต.อังกฤษ และรับประทานอาหารร่วมกันประมาณ 30 นาที ขณะนี้ถูกส่งตัวมารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ไม่มีอาการป่วย และไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ส่วนที่เหลือ 16 ราย อยู่ในที่กักกันเช่นเดิม

2.ความคืบหน้าชายอินเดียติดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, mcot)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้ากรณีชายชาวอินเดียติดโรคโควิด 19 ว่า ได้ตรวจด้วยหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกัน พบภูมิคุ้มกัน IgG แสดงว่ามีการติดเชื้อมาระยะหนึ่งแล้ว จากการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่ ภรรยา น้องชาย น้องสะใภ้ และหลานสาว พบว่าทั้งหมดให้ผลเป็นลบ แต่ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันพบว่า ภรรยา น้องชาย น้องสะใภ้ ให้ผลบวกในค่า IgG ซึ่งหมายความว่าเคยมีการติดเชื้อมาแล้ว แต่ไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น และขณะนี้อยู่ระหว่างการกักกันโรค ส่วนการสอบสวนโรคในผู้สัมผัสอื่นๆ ในกระบี่ สุโขทัย ภูเก็ต และเชียงใหม่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 283 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 79 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม นพ.สสจ. กระบี่ รายงานว่าประชาชนในจังหวัดสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้น และยังคงดำเนินชีวิตตามปกติ ไม่มีการสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ คาดว่า 3-4 วัน จะเข้าสู่ระยะปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, changmainews, innnews, nationtv)

-สสจ.เชียงใหม่ เผยความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จ.กระบี่ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ทั้ง 39 ราย ไม่มี

ประเด็นข่าว

อาการป่วย ได้เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจวันที่ 9 พ.ย. ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทีมสอบสวนโรครยังได้ติดตามผู้สัมผัสบนเครื่องบินที่อยู่ในเชียงใหม่เพิ่มอีก 5 ราย เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อวันที่ 10 พ.ย. อยู่ระหว่างรอผล และพบผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงในสถานบันเทิงที่ผู้ป่วยเดินทางไปใช้บริการ 1 ราย อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อตรวจหาเชื้อ ทีมสอบสวนโรครยังคงสอบสวนและค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, innnews)

-ดร.นพ.ปองพล วรปานี นพ.สสจ.สุโขทัย เปิดเผยแพร่มีผู้ป่วยโควิด 19 ชายชาวอินเดีย จ.กระบี่ ที่มีประวัติเดินทางมาเที่ยวงานลอยกระทง จ.สุโขทัย และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง 1 ราย ล่าสุด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ว่าฯ กระบี่ กล่าวว่า ได้สั่งแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดรายที่ 21 ออกนอกพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ให้พร้อมรับนักท่องเที่ยว

3.มาตรการเตรียมรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, kapook, workpointtoday

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่ม long stay เข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากกลุ่มนี้ โดยกลุ่มแรกมาถึง 20 ต.ค. 39 คน ครอบกักตัวเมื่อ 2 พ.ย. ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ กลุ่มที่ 2 มาถึง 24 ต.ค. 138 คน ครอบกักตัว 6 พ.ย. ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนกลุ่มที่ 3 มาถึง 28 ต.ค. 84 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 จะครอบกักตัว 10 พ.ย. ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีระบบติดตามขณะที่อยู่ในประเทศ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองที่ สธ.กำหนด

4.การลดวันกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100, innnews, newtv, one31, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาจากกลุ่ม VIP ว่า เป็นไปตามระบบการคัดกรอง การตรวจพบทำให้เห็นว่าขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการรักษาของไทยมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้หารือกับเลขาธิการ สมช. กรณีมีการตรวจสอบทั้งต้นทาง เมื่อเดินทางเมื่อมาถึง และระหว่างการกักตัว แต่ยังตรวจพบในประเทศไทยทุกเที่ยวบิน ดังนั้น ต้องย้ายสายการบินและต้นทาง โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทางต้องมีมาตรการมากขึ้น ส่วนเรื่องการลดวันกักตัว อยู่ในกระบวนการพิจารณาของทางแพทย์ ซึ่งเห็นว่า 10 วัน กับ 14 วันไม่ได้มีความแตกต่างกัน ซึ่งตอนนี้คงใช้ 14 วันเหมือนเดิมเพื่อให้เกิดความสบายใจ

5.ใช้สนามกอล์ฟกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียงวิจารณ์ว่าการใช้สนามกอล์ฟเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากสนามกอล์ฟบางแห่งเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีและนักการเมืองของรัฐบาล ว่า เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวจะเลือกสนามเอง แต่ที่พิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ปิด มีโรงแรมด้วย ซึ่งต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมศบค.อีกครั้ง

6.การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณี บ.ไฟเซอร์ ประกาศผลการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ในคน มีประสิทธิภาพป้องกันได้ถึง 90% ว่า วัคซีนดังกล่าวเป็นรูปแบบ mRNA ซึ่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กำลังพัฒนาวัคซีนรูปแบบเดียวกัน จึงเป็นความหวังที่จะพัฒนาต่อและสามารถนำผลการทดสอบในมนุษย์มาเปรียบเทียบกันได้ โดยพบว่ามีความปลอดภัยสูงแต่ยังต้องติดตามผลการทดสอบต่อไป ซึ่งจุฬาฯ วางแผนวิจัยในมนุษย์ช่วงเดือน ม.ค. 2564 ทั้งนี้ ประเทศไทยจะหารือกับบริษัทนี้ในสัปดาห์หน้า เพื่อขอข้อมูลตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป

ด้าน พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผอ.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กล่าวว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างจัดเรียงความสำคัญกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงจะได้รับเป็นกลุ่มแรก ส่วนกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งต้องมีข้อมูลทั้งอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และจะนำข้อมูลจากต่างประเทศมาประกอบ คาดว่าทั้งหมดจะชัดเจนภายในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอ กกก.วัคซีนแห่งชาติพิจารณาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ เฟซบุ๊กว่า วันนี้ได้ข่าวดีเบื้องต้นของวัคซีน บ.ไฟเซอร์ อิงค์ และไบโอเอ็นเทค ว่าวัคซีนโควิดมีประสิทธิภาพประมาณ 90% ซึ่งถ้ามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงหลายตัวก็เห็นแสงสว่างในการควบคุมโควิดให้ได้ภายในปีหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, สยามกีฬา, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, kapook)

-บ.ไฟเซอร์ อิงค์ร่วมมือกับ บ.ไบโอเอ็นเทค พัฒนาวัคซีนต้านโควิดได้ผลเกิน 90% และไม่พบมีอาการข้างเคียงร้ายแรง โดย นพ.อัลเบิร์ต เบอร์ลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไฟเซอร์ ระบุ พร้อมเป็นคนแรกๆ ที่ฉีดวัคซีน เพื่อคลายความกังวลของผู้ที่ไม่มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนดังกล่าว ขณะที่บริษัทมีแผนผลิตวัคซีน 50 ล้านโดสภายในปีนี้ และ 1.3 พันล้านโดสในปีหน้า และจะยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, tnthailand)

-บราซิล ระบุการทดลองทางคลินิกของวัคซีนโควิด บ.ซิโนแวค จากประเทศจีน หลังพบผลข้างเคียงรุนแรงเมื่อ 29 ต.ค. แต่ยังไม่มีการให้รายละเอียด

ประเด็นข่าว

เพิ่มเติม และยังไม่มียประเทศอื่นที่กำลังทดสอบวัคซีนของซิโนวัคประกาศระงับการทดสอบ โดยการทดสอบวัคซีนขั้นสุดท้ายยังมีขึ้นในอินโดนีเซียและตุรกีด้วย ทั้งนี้วัคซีนโควิด 19 ของซิโนวัค เป็นหนึ่งใน 3 วัคซีนทดลองที่จีนกำลังฉีดให้ผู้คนหลายแสนรายภายใต้โครงการฉีดวัคซีนฉุกเฉิน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, tnntailand, thestandard, newtv, Efinancethai, mcot, phnompenhpost, infoquest, xinhuaithai, thebangkokinsight, จส.100)

-WHO เรียกร้องให้โลกมีศรัทธาในวิทยาศาสตร์และมาตรการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด 19 รวมทั้งให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด 19

-**สหรัฐฯ** กำลังเข้าสู่การระบาดขั้นเลวร้ายที่สุดในปลายปีนี้ โดยจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละ 2 แสนคน ด้าน FDA อนุมัติวิธีรักษาด้วยแอนติบอดีที่บ.อิลิลลิ ลี ของสหรัฐฯ คิดค้นขึ้น ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ใช้รักษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

-**มาเลเซีย** สั่งปิดโรงเรียนเกือบทั่วประเทศอีกรอบเพื่อควบคุมการระบาด เผยวงจระบาดจะยุติได้หากทุกคนอยู่ในบ้าน 2 สัปดาห์

-**กัมพูชา** สั่งปิดสถานบันเทิง โรงหนังทั่วประเทศ หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงติดโควิด 19 ส่วนผลตรวจโควิดรอบ 2 ในกลุ่มเสี่ยงกรณีรมต.ฮังการี กว่า 1,100 คน ผลเป็นลบ

-**ฝรั่งเศส** ผอ.รพ.ฝรั่งเศส ขอร้องไม่ให้มีการฉลองคริสต์มาส-ปีใหม่ เนื่องจากเกรงจะระบาดรอบ 3

-**สเปน** จะได้รับวัคซีนเบื้องต้น 20 ล้านโดส สำหรับประชาชน 10 ล้านคน โดยจะฉีดให้ฟรีภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.

-**เยอรมนี** ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ 1 เดือน เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโควิด 19

-**อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,779 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 444,348 ราย สูงที่สุดในอาเซียน และจะอนุญาตให้จัดงานแต่งเล็ก ๆ ได้ในสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในสัปดาห์นี้

-**จีน** กักกันผู้โดยสาร 186 คนหลังพบติดโรคโควิด 19 ที่สนามบินเฉิงไห่ และดำเนินการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์นำเข้า พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ท่าเรือ รวมทั้งมาตรการป้องกันสำหรับคนงานที่สัมผัสอาหารด้วย

-**อิสราเอล** จัดให้จีนเป็นประเทศสีเขียว นักเดินทางจากจีนเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว เนื่องจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 ของจีนอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง

-**พจนานุกรม Collins** ยก 'Lockdown' เป็นคำศัพท์แห่งปี 2020 หลังจากที่มีการใช้คำนี้เพิ่มมากขึ้นกว่า 6,000% นับตั้งแต่ปี 2019 และในปีนี้มีการใช้คำว่า 'Lockdown' ในสื่อต่างๆ อย่างน้อย 2.5 แสนครั้ง โดยมีความหมายว่า มาตรการหรือข้อบังคับที่เข้มงวดที่จำกัดการเดินทาง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 51,239,330 ราย เป็นรายใหม่ 482,114 ราย อาการรุนแรง 93,641 ราย รักษาหายแล้ว 36,052,073 ราย เสียชีวิต 1,269,120 ราย เป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ 6,770 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 10,421,956 ราย รองลงมา อินเดีย 8,591,075 ราย บราซิล 5,675,766 ราย ฝรั่งเศส 1,807,479 ราย และรัสเซีย 1,796,132 ราย

คำแนะนำดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สธ. เผย ช่วงสภาพอากาศแปรปรวน ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ขอให้ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี รักษาความอบอุ่นของร่างกาย หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื้นที่แออัด ไม่คลุกคลีและใกล้ชิดของผู้ป่วย พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำอย่างน้อยละวัน 6 – 8 แก้ว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากป่วยเป็นไข้หวัดหรือโรคระบบทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้าง หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ใกล้บ้าน

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, nationtv)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี สธ. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1- 4 ที่สำนักงานเทศบาลนครปฐม

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจ พบคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลัวฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพ และร้อยละ 27 สำรองหน้ากากกันฝุ่นไว้แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด โดยดูค่า PM 2.5 หรือค่า AQI ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชัน "Air4Thai" ของกรมควบคุมมลพิษ

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ บทความพิเศษ

-กล่าวว่า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำไปขายเป็นอาชีพ มีอุปสรรคในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานความปลอดภัยของอย. นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคในเรื่องการออกแบบสถานที่สำหรับการแปรรูป ซึ่งต้องเสียเงินลงทุนค่าสถานที่ ดั้งนั้น อย. และเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ

ประเด็นข่าว

รายย่อยควรหาหรือแก้ไขข้อจำกัดให้สามารถปรับตัวเพื่อสร้างกระบวนการที่อำนวยความสะดวกร่วมกัน หาก อย.สามารถทำงานเชิงรุกได้ทุกพื้นที่ประเทศไทยจะมีอาหารแปรรูปจากท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นมากมาย

ข้อเท็จจริงกรณีร้านขายยาป้องกันไวรัส RSV

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-เพจสภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council โปสต์ชี้แจงกรณี เพจหมอแล็บแพนด้า แคร่ชวดยำน้าที่เขียนข้อความข้างขวระบุป้องกันไวรัส RSV ใช้เลือดออก ว่า ตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ยา เภสัชกรประจำร้านยาจะไม่ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เนื่องจากการกระทำดังกล่าวร้านยาจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตขายยา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการติดตามได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า มีลูกค้านำมาให้ร้านยาดู จึงนำมาโพสต์เตือนให้ระวัง สภาฯ จึงขอให้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเภสัชกรประจำร้านยาและวิชาชีพ หลังจากนั้นเพจหมอแล็บแพนด้าได้ออกมาโพสต์ขอโทษต่อกรณีที่เกิดขึ้น

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. กล่าวว่า ได้หารือการจัดสรรประชากรสิทธิบัตรทองในเขต กทม. ลงหน่วยบริการเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง ทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการรับส่งต่อ หลักการคือ “ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และหน่วยบริการรับส่งต่อที่มีผู้แทน รพ.ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันดูแล

ลักลอบขายยาทรามาดอล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, 77kaoded

-นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด พ.ต.อ.ชวลิต สุธรรมมาจารย์ ผกก.สภ.เมืองตราด นายณณภีไสว ภู่ทนิน กำนันตำบลวังกระแจะ ผู้ใหญ่บ้าน และสสจ.ตราด ร่วมแถลงข่าวการจับกุม นายภานุพงศ์ อายุ 21 ปี ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ผู้ต้องหาลักลอบขายยาทรามาดอล พร้อมของกลาง 1,028 เม็ด ยาแก้ไอ 6 ขวด สอบสวนรับว่าส่งยาทรามาดอลทางอินเทอร์เน็ต ต้นทางไม่ระบุที่อยู่ชัดเจน ลักลอบขายมานานเกือบ 1 ปี มีลูกค้าเป็นกลุ่มเพื่อนและวัยรุ่นในพื้นที่

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph_channel

